



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

บริษัท เอไอเอ จำกัด
เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66) 2634 8888
โทรสาร (66) 2236 6452
AIA.CO.TH

กลุ่มบริษัท เอไอเอ ต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอล ฮีตสเปอร์ จนถึงปี 2027

เชียงใหม่ ประเทศจีน, 25 กรกฎาคม 2562 – กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“บริษัท”) รหัสหลักทรัพย์: 1299) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกาศต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับสโมสรฟุตบอลฮีตสเปอร์ (“สเปอร์ส”)

จากการที่เอไอเอได้ต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลฮีตสเปอร์เมื่อปี 2017 ซึ่งเอไอเอเป็นผู้สนับสนุนหลักในระดับโลกนั้น เอไอเอ ได้ประกาศวันนี้ ณ เมืองเชียงใหม่ ว่าได้ต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับสโมสรฟุตบอลฮีตสเปอร์ ไปจนถึงฤดูกาลปี 2026/2027 โดยโลโก้ของเอไอเอ จะปรากฏอยู่บนเสื้อผู้เล่นของสเปอร์สในทุกแมตช์ที่สเปอร์สลงแข่งขัน

การประกาศในครั้งนี้ ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปี ของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 โดยเอไอเอ และสเปอร์ส จะยังคงทำงานร่วมกัน ผ่านทางนักฟุตบอล ผู้จัดการ โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย รวมถึงนักโภชนาการ เพื่อสนับสนุนค่านิยมสัญญาของเอไอเอ ในการช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น - Healthier, Longer, Better Lives.

การร่วมมือกันระหว่างสเปอร์ส และเอไอเอ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินโครงการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชนมากกว่า 40,000 คน และการต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ เอไอเอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มอบโอกาสในการพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางร่างกายให้กับผู้คนใน 18 ประเทศที่เอไอเอดำเนินธุรกิจอยู่ ผ่านโครงการดังกล่าว

อิง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “จากความนิยมอย่างล้นหลามของอิงลิช พรีเมียร์ลีก และสเปอร์สในตลาดของกลุ่มบริษัทเอไอเอ บวกกับความสำเร็จของสโมสร ในการทะลุเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา จึงทำให้เอไอเอตัดสินใจต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ ในฐานะพันธมิตรหลักของสเปอร์ส เรายุ่งมั่นที่จะส่งมอบโอกาสให้แก่ลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต พนักงาน และชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกับนักเตะ โค้ช และเหล่าพนักงานของสเปอร์ส เรามีความยินดีกับความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก และผมมั่นใจว่าพวกเรายังมีกิจกรรมที่หลากหลายอีกมากมายที่จะทำร่วมกัน”

แดเนียล เลวี ประธานสโมสร ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ กล่าวว่า “การต่ออายุสัญญาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสำเร็จของการเป็นพันธมิตรระหว่างสเปอร์สและเอไอเอ ซึ่งต่อยอดความสำเร็จของเราในการสนับสนุนแบรนด์และธุรกิจของเอไอเอไปพร้อมๆ กัน เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากเอไอเอ ในช่วงเวลาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสโมสร และเราจะเดินหน้าร่วมมือกันสร้างการเติบโตให้กับสโมสรและเอไอเอตลอดจนสนับสนุนความมุ่งมั่นของเอไอเอที่จะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของเอไอเอในปีนี้ และในปีต่อไป”

- จบ -

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ทั้งในประเทศฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน และกัมพูชา และเป็นผู้ถือหุ้น 97% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังมีสำนักงานผู้แทนในประเทศพม่า

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเชียงใหม่เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 230 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรในผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ ผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 33 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ 1299 สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

เกี่ยวกับทีออตแน่ม ฮีตสเปอร์

สโมสรฟุตบอลทีออตแน่ม ฮีตสเปอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1882 เป็นที่รู้จักในการเล่นฟุตบอลสไตล์ไร้ใจและดุเดือด และเป็นสโมสรในอิงลิช พรีเมียร์ลีก ตั้งอยู่ในลอนดอนเหนือ โดยไม่แน่วมนานี่ ทีมประสบความสำเร็จด้วยการทะลุเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ในเดือนเมษายน 2019 สโมสรได้เปิดสนามเหย้าแห่งใหม่ ที่มีความจุมากถึง 62,062 ที่นั่ง โดยเป็นสนามระดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอน และสามารถใช้งานได้จนได้อย่างหลากหลายตลอด 365 วัน ซึ่งรวมถึงการจัดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล การแข่งขันรักบี้ การจัดคอนเสิร์ต และงานสำคัญต่าง ๆ

สนามสเปอร์สใหม่แห่งนี้ยังสามารถสร้างงานได้ถึง 3,500 งาน สร้างเงินได้ 293 ล้านปอนด์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละปี จากเดิมที่สร้างงานได้ 1,700 งาน และ 166 ล้านปอนด์ต่อปี

ทั้งนี้ ทีออตแน่ม ฮีตสเปอร์ ยังมี

- แฟนบอลกว่า 460 ล้านคนทั่วโลก รวมถึงชมรมที่ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการกว่า 200 ชมรม
- ศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ที่ทันสมัยครบวงจรมูลค่า 100 ล้านปอนด์ โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเตะที่มีความสามารถ
- พันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ระดับโลก อาทิ กลุ่มบริษัทเอไอเอ บริษัทประกันชีวิตชั้นนำระดับโลก และไนกี้ บริษัทผลิตเครื่องกีฬาชั้นนำระดับโลก
- มูลนิธิที่ได้รับรางวัลจากการสร้างโอกาสในการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนกว่า 3 ล้านคนผ่านโครงการทางการศึกษา การจ้างงาน สุขภาพ และสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย

อมรรัตน์ ชาญวิเศษ โทร 02 783 7367 / 064 459 3554 อีเมล amornrat.chanwisate@aia.com

อรนิตา สิริสุวรรณ โทร 02 783 6539 / 062 596 5164 อีเมล ornita.sirisuvanna@aia.com

พิชามณูญ์ กุจะพันธุ์ โทร 02 783 4620 / 086 045 2472 อีเมล pichamon.kujaphun@aia.com